

คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
นางกาญจนา สุภัควงศ์
~~~~~

นางกาญจนา สุภัควงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันมีภูมิลำเนา  
อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐-๑๐๔ ถนนทหาร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อาชีพ  
ประกอบการสถานศึกษาเอกชน ตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก  
และโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

นางกาญจนา สุภัควงศ์ ได้รับความศึกษาในวัยเด็กที่บ้านดอนเมย ตำบลนาจิก อำเภอ  
อำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาศึกษาชั้น (ปกศ.สูง) ที่วิทยาลัยครู  
อุบลราชธานี และปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตด้านปฐมวัยศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย  
ธรรมมาธิราช ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ณ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อเรียนจบระดับ ปกศ.สูง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับราชการครูประถมศึกษาต่อเนื่อง  
มาเป็นเวลา 16 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในระบอบราชการ  
ทั้งการสอนเด็กนักเรียน และการเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อได้ทบทวนความคิดความใฝ่ฝัน  
ของตนเองพบว่าไม่เหมาะกับการรับราชการ แต่มีความรักอาชีพครูและฝันอยากเป็นเจ้าของ  
กิจการโรงเรียนที่มีความสมบูรณ์ด้วยบรรยากาศที่น่าอยู่สะอาด ร่มรื่น มีครูที่ดี หล่อหลอม  
จิตใจและให้ความรู้แก่เด็กมีการบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งความคิดร่วมวางแผนและร่วม  
ดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงตัดสินใจลาออกจากราชการและดำเนินกิจการโรงเรียน  
อนุบาลบ้านเด็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับอนุบาล ๑-๓ โดยมีจุดมุ่งหมายของ  
โรงเรียนว่า “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาเด็กวัยอนุบาล คือการให้ความรัก ความอบอุ่น  
ความจริงใจ และความปลอดภัยแก่เด็กมากที่สุด ด้วยตระหนักว่าชีวิตข้างหน้าต้องเผชิญสิ่ง  
ต่าง ๆ มากมาย อย่างน้อยเมื่อโตขึ้นจะได้มองย้อนกลับมาสู่วัยอนุบาลที่แสนสุขและอบอุ่นที่  
บ้านเด็ก”

ด้วยเป้าหมายและอุดมการณ์ดังกล่าว ทำให้นางกาญจนา สุภัทวงศ์ บริหารโรงเรียนด้วยตนเองและได้พัฒนาครูในโรงเรียนให้ตระหนักในจุดมุ่งหมายอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาดูงานด้านการอนุบาลทั้งในและต่างประเทศและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนเป็นครูที่ดีที่สุดของนักเรียน สำหรับผู้ปกครองนั้นเมื่อส่งลูกเข้ามาเรียนสามารถไว้วางใจได้ว่าเด็กจะได้รับการหล่อหลอมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมเรียนอย่างมีความสุข รักษาความสะอาด มีจิตใจงดงาม และมีจิตสาธารณะ จากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นอย่างจริงจังดังกล่าว ทำให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ต้องขยายโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง คือโรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ โรงเรียนบ้านเด็กมีหน่วยงานสถาบันการศึกษาและคณะบุคคลต่าง ๆ ให้ความสนใจ และศึกษาดูงานกิจการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

จากความสามารถและการทุ่มเทเพื่อวิชาชีพดังกล่าวทำให้นางกาญจนา สุภัทวงศ์ ได้รับการยกย่องโดยได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น บุคคลดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการด้านการศึกษาเอกชน และภาพรวมจากการบริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยความสำเร็จในการประกอบอาชีพดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ยกย่องให้นางกาญจนา สุภัทวงศ์ เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำประเพทบุคคลดีเด่น สาขาวิชาชีพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป